



5 สี กางเกงขาสั้น สุดคลาสสิก

แน่นอนว่านอกจากพวกเสื้อยืดหรือพวกเสื้อเชิ้ตลายวินเทจแล้ว การเลือกกางเกงมาใส่คู่กับเสื้อนั้นก็ เป็นสิ่งสำคัญอยู่ไม่น้อย และถ้าหากพูดถึงคำว่าสบาย ๆ แล้ว หนุ่ม ๆ หลายคนก็คงจะมีพวกกางเกงตัว โปรดอยู่หลายตัว ไม่ว่าจะเป็นพวก Skinny Jeans, Jogger และ Short Pants แต่ถ้าให้ใส่สบายแบบ ชิว ๆ จริง ๆ แล้วละก็คงหนีไม่พ้นกางเกงขาสั้น น่าจะใส่สบายที่สุด ถึงอยากจะเป็นพื้หมีแต่ก็ยังขอคง Style ความเป็นตัวเองไว้สักหน่อยดีกว่าเนอะ และการเลือกสีกางเกงก็เป็นอีกสิ่งสำคัญและการเลือก สีกางเกงก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ งั้นลองเริ่มสำรวจในตัวเสื้อผ้างันเลยดีกว่า ว่าเรามีกางเกงขาสั้นครบ 5 สี พร้อมจะเป็นพื้หมีแบบหนุ่มสุดป๊อปตัวท็อปกันแล้วรึยัง [ufabet](#)

เริ่มด้วยเบสิกที่สุด สีดำ เชื่อว่าเป็นสีที่ทุกคนต้องมี เพราะใส่ง่ายที่สุด เข้าได้กับเสื้อทุกรูปแบบ ช่วย ทำให้รูปร่างดูดีอีกตะหาก แต่เราอาจจะเอามาใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตยีนส์หรือพวกเสื้อเชิ้ตคอจีนเล็กที่มีสีสัน เช่น สีแดง, สีส้ม หรือจะ สีเขียว ก็จัดไปได้ตามใจชอบแรงแค่ไหนก็ไม่ห้าม เพราะยังไงดำเอาอยู่ดูดี ไม่น่าเบื่อ



ตามมาด้วย สีกรมท่า Navy Blue สุดคู่ของเรานั่นเอง เจ้าสี Navy Blue เนี่ย คุณ ๆ เชื่อกันว่าเป็นสีที่จะปรับลุดให้เราดูดี ดูมีราคา เป็นคุณชายแบร์รี่ขึ้นมาเลยละ หากไม่เชื่อ หนุ่ม ๆ ทั้งหลายลองไปคว้าเจ้ากางเกงขาสั้นสีกรมท่ามาแล้วใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตคอจีนเล็กสีขาว สวมรองเท้า Slip on คุ้ใจ รับรองได้เลยว่าสายตาของสาว ๆ ต้องจับจ้องมาที่คุณอย่างแน่นอน นอกจากสีขาวที่เข้ากันได้ดีกับสีกรมแล้ว ยังสามารถใส่คู่กับพวกสีโทนอ่อน อย่างชมพู เหลือง หรือทองก็ได้นะ

และ สีเทา เป็นอีกสีที่เหมาะสมสำหรับคนทุกสีผิว เพราะหากว่าการเลือกใส่สีเขียวแก่ สีเขียวมะกอก สีเขียวขี้ม้า อาจจะเป็นปัญหากับบางคน สีเทานี้ละคือทางออกที่ดีที่สุดเราสามารถจับกางเกงสีเทาคู่กับเสื้อได้หลากสีไม่ว่าจะโทนเข้มหรือโทนอ่อนก็เข้ากับสีเทาได้เป็นส่วนใหญ่ มีให้เลือกหลายสไตล์ด้วยแบบใส่เสื้อยืดสีดำกับกางเกงสีเทา ทับด้วยบอมเบอร์แจ็คเก็ตหรือจะเป็นแจ็คเก็ตเบสบอลก็ได้นะ อีกแบบก็อาจจะเป็นเชิ้ตสีดำกับกางเกงสีเทาง่าย ๆ แต่มีเสน่ห์สไตล์

ต่อมาเป็น สีเบจ คือสีประมาณน้ำตาลอ่อน หรือโทนออกครีมอ่อน ซึ่งสีเบจเป็นอีกหนึ่งสีที่จะทำให้คุณสามารถแจ้งเกิดในสายตาของสาวๆที่คุณเล็งไว้ได้เลยนะ การใส่สีเบจให้ดูแพงก็ไม่ยาก จะแมทกับสีอะไรก็ได้ที่เป็นโทนสีสบายตา เช่น สีขาว, สีฟ้าอ่อน หรือถ้าเป็นสีเข้ม ก็พวกลีดำกับสีกรมก็ได้ แต่ว่าต้องเรียบ ย้ำว่าต้องเรียบ มีโลโก้เบา ๆ พอ ไม่เอาลาย ลายมาราคาล่วง สิ่งสำคัญของการใส่สีเบจคือการใส่กับรองเท้าสีขาว แค่นี้ก็อยู่หมัด

ปิดจ๊อบกางเกงพื้มีแบบฉบับสตรีทแฟชั่นด้วย สีพาสเทล แต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของหนุ่มฮอต เดิมความสดใสแบบหนุ่มฮิป กับกางเกงขาสั้นสีพาสเทลลุคซอฟต์ ๆ สักตัวสองตัวที่ต้องมีติดตู้เสื้อผ้าไว้แบบสีเขียวมินท์ เอาไว้ใส่ไปชิว ๆ ริมทะเลก็เป็นไอเทมที่คุณไม่ควรพลาดนะจะบอกให้

และอีกเรื่องที่สำคัญกับการเป็นหนุ่มฮอต คือ ทรงผม ทรงผมของคุณผู้ชายนั้นสามารถช่วยเสริมบุคลิกภาพและก็เป็นหนึ่งสไตล์ที่จะทำให้คุณดูดีที่สุดในไม่ว่าคุณจะจัดทรงผมแบบ Pompadour, Vintage, Old School, Undercut หรือแม้กระทั่งทรงหัวเห็ด ขอแค่ให้คุณสะอาดตาน่าชวนมอง

เพียงเท่านี้คุณหวานใจก็กลายเป็นเจ้าหนุ่มไว้ลายสไตล์ฮิปสเตอร์ ผู้ชื่นชมศิลปะ อินดีนิส ๆ ติดดีส์हन่อย ๆ ปลอดภัยด้วยความอิสระ เกะติดความคิดสร้างสรรค์ คีพลुकกับแฟชั่นได้เรียบร้อย รับรองว่างานนี้สาวน้อยสาวใหญ่ได้กรีดกราด Hipster Guy กันเกรียวกราว

[ทางเข้า ufabet](#)